



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสซิกามีแนวโน้มจะแพร่ระบาดทั่วเอเชีย</p> <p>นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการ WHO แถลงต่อที่ประชุมประจำปีของ WHO ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ ว่าไวรัสซิกามีแนวโน้มสูงที่จะแพร่ระบาดต่อเนื่องทั่วภูมิภาคเอเชีย ขณะที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งศึกษาค้นคว้าเพื่อหาทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเต็มที่ ยุงเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ผื่นแดง และปวดตามข้อ แต่ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ ทำให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทำได้ยาก และแม้ไวรัสดังกล่าวจะไม่น่าเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาขณะตั้งครรภ์อาจเกิดปัญหาทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองผิดปกติ รวมถึงอาจมีภาวะศีรษะเล็กหรือไมโครซีฟาลี จากการสำรวจสถิติของ WHO พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาใน ๗๐ ประเทศทั่วโลก โดย ๑๙ ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยที่สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคน และทารกในไทย ๒ รายที่มีภาวะศีรษะเล็กได้รับการยืนยันว่าเกี่ยวพันกับการติดเชื้อไวรัสซิกาจริง</p>	<p>จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผ.ติดเชื้อไวรัส ซิกา</p>	-
นานาชาติ	<p>เหยื่อ'พายุแมทธิว'ใน'เฮติ'แตะพันศพหิวขาดน้ำตายเพิ่ม-อเมริกันดับ๑๗</p> <p>เฮติเริ่มฝังศพเหยื่อเฮอริเคน "แมทธิว" ที่ล่าสุดยอดพุ่งแตะ ๑,๐๐๐ ศพ ขณะที่อหิวาตกโรคเริ่มระบาดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาแห่งนี้ ส่วนในสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนลูกนี้เพิ่มเป็น ๑๗ คน หลายพื้นที่ยังจมน้ำ บางเมืองมีการออกคำเตือนและสั่งอพยพคนหนีภัยน้ำท่วมฉับพลันแม้ "แมทธิว" เคลื่อนตัวออกนอกชายฝั่งไปแล้วก็ตาม</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทุก ๗ วินาทีมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีถูกบังคับให้แต่งงาน</p> <p>องค์กรเพื่อเด็ก Save the Children เปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดเนื่องในวันเด็กหญิงสากล ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ ต.ค.ของทุกปีว่า ทุก ๗ วินาทีจะมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ๑ คนถูกจับแต่งงาน โดยเป็นปัญหาที่พบอย่างแพร่หลายใน อัฟกานิสถาน เยเมน อินเดีย ไชมาเลีย ซาด ไนเจอร์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และมาลี เด็กหญิงเหล่านี้มักถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่แก่กว่ามาก เด็กหญิงบางคนถูกจับแต่งงานตอนอายุเพียง ๑๐ ขวบเท่านั้น โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหานี้คือ สงครามความขัดแย้ง ความยากจน และวิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีที่เชื้ออีโบลาระบาดในเซียร์ราลีโอนที่ทำให้โรงเรียนปิดทำการลงชั่วคราว จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงจำนวนมาก การแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กหญิงสูญเสียสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพราะการที่เด็กหญิงถูกจับแต่งงานไปมักทำให้พวกเธอต้องเลิกเรียนหนังสือ เสี่ยงตกเป็นเหยื่อการทารุณและการข่มขืน รวมทั้งเสี่ยงตั้งครรรภ์ตั้งแต่อายุน้อย และเสี่ยงได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อเอชไอวี เป็นต้น</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เจ็บป่วยฉุกเฉินป้องกันได้</p> <p>-สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รพ.ราชวิถี และ สสส. ร่วมกันจัด "โครงการส่งเสริมและ ป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน" โดยจะมีการตั้งศูนย์ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น การเจ็บป่วยฉุกเฉินของคนดังที่ประชาชน สนใจ หรือข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เข้าใจผิดแล้วมีการแชร์ต่อกันมาก เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโรครุนแรงมากขึ้น และจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในระยะต่อไปจะรวบรวม จากข้อมูลโครงการที่เกี่ยวกับงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน และโครงการส่งเสริมป้องกันที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งหมด แล้ววิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ ๑๘ เดือน เมื่อเสร็จแล้วจะส่งให้กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>รัฐจัดงบผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p> <p>พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในปี ๒๕๕๙ ได้สนับสนุนงบประมาณ ๓๗๑,๔๘๗,๒๐๐ บาท เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) โดยใช้ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และจัดซื้อเครื่องมือสนับสนุนการทำงานในคลินิกหมอครอบครัว ๑๖ จังหวัด ต้นแบบ พัฒนารูปแบบการจัดการบริการและ สร้างคลินิกหมอครอบครัวใน ๘ จังหวัด นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การดำเนินงานมีความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ มีคลินิกหมอ ครอบครัวใน ๑๖ จังหวัด จำนวน ๑๖ แห่ง ๑ ทีม ดูแลประชาชน ๑๐,๐๐๐ คน รวม ๔๘ ทีม มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวช ศาสตร์ครอบครัว ๒๙๒ คน ตั้งเป้าภายใน ๑๐ ปี จะมีคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัด ๒,๒๐๐ แห่ง และมีทีมหมอ ครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๖,๕๐๐ ทีม</p>	-	-
ประเทศ	<p>การแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>กรมอนามัย ร่วมกับ สสส. ร่วมกันนำเสนอรูปแบบแก้ไขปัญหาค่าตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครราชสีมา ซึ่งมีแม่วัยรุ่นคลอดวันละ ๑๓ คน หรือ ๕๘ คนต่อวัยรุ่นหญิงพันคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยใช้กลยุทธ์จับคู่การทำงานระหว่างสถานศึกษากับ สถานบริการสุขภาพ ๔๐๐ แห่ง : ๔๐๐ โรงเรียน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมอชี้สาเหตุโรคหัวใจเกิดจากพฤติกรรมของคน</p> <p>พล.อ.นพ.ประวิทย์ ตันประเสริฐ อายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่าโรคหัวใจ เป็นโรคที่มีความหมายกว้างมาก และอาการเจ็บป่วยของโรคหัวใจนั้น ก็อาจจะเกิดจากการเจ็บป่วยของโรคอื่นก็ได้ ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้น หมายถึงกลุ่มโรคที่มีผลต่อระบบหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ หัวใจล้มเหลว โรคหัวใจอักเสบ โคนสั้น หัวใจรั่ว โรคหัวใจรูมาติก เป็นต้น โรคหัวใจเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่พบมากและเป็นอันตรายที่สุดคือ อาการหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่นำไปสู่ออาการหัวใจวาย (Heart Attack) ซึ่งแต่เดิมการแพทย์เชื่อว่า เกิดจากการสะสมของไขมันผนังหลอดเลือดจนเกิดการอุดตัน แต่ในปัจจุบัน (Heart Attack) ที่พบบ่อยมักเกิดจากผนังหลอดเลือดด้านในแตกจนเกิดการสะสมของลิ่มเลือดและนำไปสู่การอุดตันของเส้นเลือดแบบเฉียบพลัน ซึ่งการแตกของผนังหลอดเลือดด้านในนี้ เกิดจากภาวะการอักเสบ (Inflammation) ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจากอารมณ์แปรปรวนอาหาร อนุมูลอิสระ ตลอดจนถึงภาวะความร้อนภายในร่างกาย การทำงานของฮอร์โมน การทำงานของประสาทอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีอาการหอบเหนื่อยง่ายผิดปกติ ใจสั่น ขาบวม อาจจะเป็นลม หรือมีอาการรบกวนร่วมด้วย การดูแลป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด นั้นป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย เป็นต้น ความจริงการรับประทานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นกลไกตามธรรมชาติ ควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไป ทานอาหารแต่พอควร เลือกอาหารที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอและพอดี โอกาสที่จะเกิดโรคหัวใจและโรคกลุ่มนี้ก็จะน้อยลง</p>	-	-
ประเทศ	<p>พฤติกรรมเนือยนิ่ง</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่าพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นพฤติกรรมที่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากการไม่ขยับเขยื้อนร่างกายจะทำให้ร่างกายตึงเครียด อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยพฤติกรรมเนือยนิ่งสังเกตได้จาก ร่างกายมีความเฉื่อย ไม่กระตือรือร้น หน้ามืดวิงเวียน ท้ายทอยตึง ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ เวลานั่งให้เหยียดแขนเหยียดขา ทีมข่าวสาธารณสุขขอฝากกระทรวงสาธารณสุขเอาใจกับเรื่องนี้ เริ่มจากกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้เท่าทัน พิษภัยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง ก่อนที่จะสายจนเกินแก้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยโสธร เผยว่า ตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาที่มีอาการ ๒ ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เลิงนกทา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนโรคและ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ จากการสอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ พบว่ามีผู้ที่เคยป่วยและหายเป็นปกติแล้ว ได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจ ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิกาทั้งหมด ๑๑ ราย ยัง เหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ๒ ราย	จังหวัดพิจิตร ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา	-
ประเทศ	นวดเปิดสมองอันตราย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า การนวดเปิดสมองเป็นอันตราย เพราะบริเวณดังกล่าวมีเส้นเลือด ใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองและมีเส้นประสาท การกดหนักๆ อาจทำให้เป็นลม ช็อก จากเลือดไม่ไปเลี้ยง สมองขาดออกซิเจน อาจทำให้เสียชีวิตได้ การไปรับบริการนวดต้องดูว่าผู้นวดผ่านการอบรมหลักสูตรที่มีมาตรฐานหรือไม่ ทั้งจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หรือกระทรวงแรงงาน สิ่งสำคัญคือไม่นวดหรือกดหนักๆ บริเวณที่เสี่ยง เช่น คอ หลัง ซึ่ง จะมอบให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และกรมสปส.ไปดูแลออกกฎหมายเพื่อดูแลให้ร้านนวดไทยมีคุณภาพ	-	-
ประเทศ	หลักสูตรแพทย์แผนไทย น.ส.ปนัดดา จรัสรัตนโชติ แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ปัจจุบันมี สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย รวมถึงวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี ผู้ที่สนใจศึกษาวิชาแพทย์แผนไทย จะต้องเรียน ๔ เรื่องหลัก คือ ๑.เวชกรรมไทย ๒.เภสัชกรรมไทย ๓.ผดุงครรภ์ไทย และ ๔.นวดไทย ซึ่งหลักสูตรแพทย์แผนไทยจะเรียน ๔ ปี ต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันที่เรียนกัน ๖ ปี แต่สิ่ง ที่เหมือนกันคือ ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ	-	-
ประเทศ	หลักสูตรหลักประกันสุขภาพ นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สปสข. กล่าวว่า สปสข. ร่วมกับสถาบันศึกษา ๓๐ แห่งทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบหลักประกัน สุขภาพในสถาบันการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและนำความรู้ เรื่องหลักประกันสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงขยายความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพไปยังคนในครอบครัวและ ชุมชน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและทำให้เกิดการเข้าถึงสิทธิได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตร วิชาชีพด้านสุขภาพยังสามารถนำไปใช้ให้บริการสุขภาพตามบทบาทในวิชาชีพ	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หลักการควบคุมอาหาร ๒:๑:๑</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงกินเจติดต่อกันส่งผลให้ร่างกายปรับระบบการย่อยจากเนื้อสัตว์มาเป็นผัก เมื่อกลับมากินอาหารตามปกติต้องปรับสภาพร่างกาย โดยกินอาหารย่อยง่ายประเภทเนื้อ ปลา ผัก ผลไม้ และควรรยึดโภชนบัญญัติ ๙ ประการคือ กินครบ ๕ หมู่ให้หลากหลาย ดื่มน้ำหนัก, กินข้าวเป็นหลัก สลับอาหารประเภทแป้งบางมื้อ, กินผักมาก-ผลไม้ประจำ, กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่วันละ ๑ รอง สำหรับคนทั่วไป และไม่กินสัปดาห์ละ ๓ รอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือด-ความดันโลหิตสูง, ไขมันให้เหมาะสมตามวัย, กินอาหารมีไขมันไม่เกินวันละ ๖ ช้อนชา, หลีกเลี่ยงกินหวาน-เค็มจัด, กินอาหารสะอาดปราศจาก การปนเปื้อน,งด-ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมอาหารไม่ให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินจำเป็น โดยใช้หลัก ๒:๑:๑ คือ แบ่งงานอาหารออกเป็น ๔ ส่วนเท่าๆ กัน ๒ ส่วนของงานเป็นผักหลากหลายชนิด อีก ๑ ส่วนเป็นเนื้อสัตว์ ไขมันต่ำ ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง-เต้าหู้และอีก ๑ ส่วนเป็นกลุ่มข้าวแป้ง</p>	-	-
ประเทศ	<p>เหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง</p> <p>-เหตุฆาตกรรมคนเก็บของเก่า ซึ่งพบศพเพิ่มจาก ๓ ศพเป็น ๔ ศพ ทำให้เกิดกระแสเรื่องฆาตกร ต่อเนื่อง ซึ่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า หมายถึงผู้ที่ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นด้วยลักษณะร่วมกัน ๔ ประการ คือ ๑.ใช้วิธีการฆ่าเหมือนกันทุกราย ๒.เป็นการฆ่าที่ไม่มีเหตุผล ๓.สิ่งที่เชื่อมโยงกันคือแผนประทุษกรรมกับบุคลิกลักษณะของเหยื่อ และ ๔.เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาทางจิต แต่ไม่ได้เป็นโรคจิตที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร กรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า การเฝ้าระวังฆาตกรต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก เพราะลักษณะ อาการเหมือนคนปกติทั่วไป ที่อาจแตกต่างกันบ้างคือ เก็บตัว ไม่เข้าสังคม ฆาตกรต่อเนื่องจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะใน การก่อเหตุ คือกลุ่มที่จะกระตุ้นภาวะจิตได้สำนึกของเขา การเป็นฆาตกรต่อเนื่องไม่ใช่เหตุผลความผิดปกติของ ฮอร์โมน การรักษาด้วยยาจึงทำไม่ได้ ต้องเก็บข้อมูลและรักษาจากประวัติของแต่ละคน</p>	-	-
ประเทศ	<p>To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗</p> <p>กรมสุขภาพจิตเปิดตัวโครงการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship ๒๐๑๗ เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมการประกวด นักเต้นทั่วประเทศ ซึ่งถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า ๒ ล้านบาท สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๘๔๑๑ , ๐-๒๕๕๐-๘๑๘๘</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ยันปฏิรูประบบรักษาขั้นพื้นฐาน ปชช.ไม่เสียสิทธิ</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข บรรยายเรื่อง"ทิศทางการนโยบายการดำเนินการหลักประกันสุขภาพ"ว่า ในช่วง ๑๔ ปี ที่มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทองนั้นต้องพัฒนาต่อให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น เบื้องต้นคณะกรรมการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน ได้ศึกษาและเสนอให้จัดทำสิทธิประโยชน์พื้นฐานหรือสิทธิประโยชน์หลักสำหรับประชาชน ทั้งระบบประกันสังคมข้าราชการ และบัตรทองอย่างเท่าเทียม โดยยืนยันว่าทุกสิทธิจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องการเงินการคลังนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาที่มาของเงิน ซึ่งมีหลายรูปแบบ ส่วนจะร่วมจ่ายหรือไม่นั้นต้องดูว่าเมื่อมีสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั้นจะมาจากไหน</p> <p>ศ.นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า คณะทำงานของตนได้แบ่งการทำงานเป็นคณะย่อยอีก ๔ ชุด ได้แก่ ๑.ยั่งยืนและเพียงพอ ๒.ความเป็นธรรม ๓.จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔.ให้บริการแบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งตอนนี้ขอเสนอเรื่องความเป็นธรรมระหว่างระบบประกันสุขภาพคือให้มีการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของประชาชน แบ่งเป็น ๑.ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ๒.สิทธิประโยชน์เสริมตามข้อกำหนดของแต่ละกองทุน ซึ่งจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมโดยนายจ้าง และ ๓.ชุดสิทธิประโยชน์เสริม ซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มตามแต่ความสมัครใจของแต่ละบุคคล.</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ตายเพิ่มอีก ๑๐ ตัว'หัด'สุนัขที่ปาย</p> <p>นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้นายรวิกร สาคำ ปศุสัตว์อำเภอปาย พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เร่งฉีดวัคซีนให้สุนัข ๔๐๐ ตัวใน ๖ หมู่บ้านอำเภอปาย ป้องกันไข้หัดสุนัขหลังระบาดหนักในพื้นที่ สุนัขล้มตายไปแล้วหลายสิบตัว ร่วมกับผู้นำชุมชน สาธารณสุข ลงพื้นที่เร่งฉีดพ่นยามาเชื้อไวรัสป้องกันการระบาดของโรค ฝนบ.แม่เย็น เผยล่าสุดยังคงพบสุนัขล้มตายเพิ่มอีกกว่า ๑๐ ตัว คาดยังมีตายต่อเนื่องอีก</p>	-	-
จังหวัด	-	-	-

งาม ตราช
 งาม ตงนิต
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน

8 ก.ค. / ๒๕๖๐

๑๖/๑๐/๒๕๖๐

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)